



ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
เรื่อง การผ่อนปรน และผ่อนคลายมาตรการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และพ.ศ.2565 โดยมีผลยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย แล้วกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป รวมทั้งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ปัจจุบันได้คลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจึงผ่อนปรนและผ่อนคลายมาตรการและข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จึงขอประกาศมาตรการ และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนยังคงปฏิบัติตัวด้านสุขอนามัยที่พึงประสงค์ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือบ่อยๆ การรับประทานอาหารที่สุกสะอาด การหลีกเลี่ยงไปในสถานที่เสี่ยง และการคัดกรองตนเองเมื่อมีความเสี่ยง

2. หากบุคลากร หรือนักเรียน เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขอให้เข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการสาธารณสุข หรือพักรักษาตัวอย่างน้อยเป็นเวลา 5 วัน โดยบุคลากร และนักเรียนสามารถกลับเข้าปฏิบัติงาน , เข้าเรียนได้ตามปกติเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรักษาตัวตามที่ระบุในใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) หรือจนกว่าผลการตรวจ ATK ปรากฏผลเป็นลบ พร้อมทั้งส่งผลการตรวจ ATK ในแบบบันทึกการตรวจ COVID-19 สำหรับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ATK Test Record Form) ที่ลิงค์ <https://la-orutis.dusit.ac.th/atkregis> ก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน , เข้าเรียน

3. ในกรณีที่พบว่าบุคลากร หรือนักเรียนในห้องเรียนเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขอให้บุคลากรสังเกตอาการของตนเอง และผู้ปกครองสังเกตอาการของนักเรียน หากไม่พบอาการผิดปกติ หรือตรวจ ATK แล้วมีผลเป็นลบ สามารถมาปฏิบัติงาน และเข้าเรียนได้ตามปกติ โดยส่งผลการตรวจ ATK มาในแบบบันทึกการตรวจ COVID-19 สำหรับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ATK Test Record Form) ที่ลิงค์ <https://la-orutis.dusit.ac.th/atkregis> ก่อนมาปฏิบัติงาน , เข้าเรียน

4. ในกรณีที่บุคคลใกล้ชิดของบุคลากร หรือนักเรียนเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขอความร่วมมือให้บุคลากร หรือนักเรียนหยุดสังเกตอาการเป็นเวลา 3 วัน และทำการตรวจ ATK พร้อมส่งผลการตรวจในแบบบันทึกการตรวจ COVID-19 สำหรับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ATK Test Record Form) ที่ลิงค์ <https://la-orutis.dusit.ac.th/atkregis> ก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน , เข้าเรียน หากผลการตรวจ ATK เป็นลบ สามารถกลับมาปฏิบัติงาน , เข้าเรียนได้ตามปกติ

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

(ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ